

**KẾT LUẬN**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU**  
**của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XI)**  
**về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với**  
**công tác thanh niên, giai đoạn 2001 - 2010**

-----

Ngày 25/11/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02 - NQ/TU ngày 11/4/2001 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) “Về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, giai đoạn 2001 - 2010” gắn với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” và kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Quảng Ninh đến năm 2010.

Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận như sau:

**1- Đánh giá chung**

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 11/4/2001 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) “Về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, giai đoạn 2001 - 2010”, Chương trình phát triển thanh niên Quảng Ninh đến 2010, gắn với thực hiện Chương trình hành động số 19 - CTr/TU ngày 09/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) “về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân về công tác thanh niên có sự chuyển biến, tiến bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò xung phong tình nguyện trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm chăm lo, mang lại hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cấp, các ngành đã chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên trong triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên đẩy mạnh các phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo cơ hội, điều kiện cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ mọi mặt.

Nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của thanh niên có chuyển biến, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên phát triển mạnh.

Thanh niên ngày càng có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo. Tổ chức đoàn các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo hơn đến nhu cầu và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi. Công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên phát triển, tiến bộ, chất lượng được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên trẻ được cấp uỷ quan tâm, có các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả.

*Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế là:*

Một số cấp uỷ chưa đánh giá đúng tình hình thanh niên và công tác thanh niên, phương thức lãnh đạo công tác thanh niên chậm đổi mới. Công tác quy hoạch, bố trí cán bộ đoàn cơ sở một số nơi còn nhiều bất cập. Hoạt động của đoàn thanh niên ở một số nơi, nhất là trên địa bàn dân cư còn lúng túng, phương thức hoạt động chậm đổi mới. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình thanh niên phạm tội và bạo lực vị thành niên có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm liên quan đến sử dụng vũ khí nóng. Công tác giải quyết việc làm cho thanh niên chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; xu hướng sống thực dụng, thiếu hoài bão lý tưởng, biểu hiện vô cảm có chiều hướng gia tăng ở một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên.

## **2- Một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới**

Thanh niên có vai trò, vị trí quan trọng, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là lực lượng quan trọng góp phần đưa Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015.

Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, thanh niên có nhiều cơ hội để phát triển và cũng chịu tác động rất lớn về những mặt trái của xã hội. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”; nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với công tác thanh niên; tăng cường đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trong thời gian tới, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và tổ chức Đoàn thanh niên cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

2.1- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể các cấp, của bản thân các cấp bộ đoàn, của đội ngũ thanh, thiếu niên hiện nay và nhận thức của nhân dân về thanh niên và công tác thanh niên trong tình hình mới.

2.2- Tập trung bồi dưỡng, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện để thế hệ trẻ được tiếp cận, nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn, lý luận chính trị, nâng cao kỹ năng công

tác xã hội, kỹ năng hội nhập quốc tế, rèn luyện ý chí, đạo đức và rèn luyện sức khoẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên được hưởng thụ văn hoá lành mạnh; tạo cơ hội, điều kiện để thanh niên làm giàu và tôn vinh những gương điển hình thanh niên tiên tiến.

2.3- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy biện pháp tổ chức và hoạt động thực tiễn để thu hút, tập hợp thanh niên, chống hiện tượng hành chính hoá công tác thanh niên. Cần đặc biệt quan tâm công tác tổ chức, hoạt động đoàn ở địa bàn dân cư; phát triển tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên trong các tổ chức doanh nghiệp, trong trường học; nhân rộng điển hình và nâng tầm phong trào tình nguyện trong các đối tượng thanh niên. Đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Xây dựng kế hoạch tham gia một số công việc cụ thể về chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội học tập.

Các cấp bộ đoàn chủ động phối hợp với các ngành liên quan khảo sát, dự báo xu hướng phát triển của thanh niên về tâm lý, sở thích, chú ý đối tượng thanh niên, học sinh cá biệt, thanh niên lao động xa gia đình, thanh niên chưa có việc làm.

2.4- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với công tác thanh niên. Thực hiện tốt Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện quy định về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực, nhân tài trẻ, đội ngũ cán bộ Đoàn trong quy hoạch. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 09/10/2008 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” gắn với việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII và Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ.

2.5- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên và các văn bản pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần giáo dục lý tưởng, xây dựng đạo đức, lối sống, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hoá tinh thần để phát triển toàn diện. Tập trung xoá bỏ và giảm thiểu các tệ nạn xã hội, các tụ điểm hoạt động không lành mạnh. Chỉ đạo rà soát và đầu tư xây dựng các điểm vui chơi, các thiết chế văn hoá ở địa bàn cơ sở nhằm phục vụ tốt cho hoạt động của thanh, thiếu niên. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

Nâng cao chất lượng lao động, chú trọng giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho thanh niên. Có chính sách và cơ chế đào tạo nghề cho thanh niên, mở rộng ngành nghề, lĩnh vực đào tạo, phù hợp với cơ cấu kinh tế và đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Quan tâm đào tạo nghề cho thanh niên khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, thanh niên dân tộc ít người.

2.6- Triển khai tốt các nội dung Thông báo kết luận số 380-TB/TW ngày 23/9/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Năm Thanh niên 2011; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động “Năm Thanh niên 2011” gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

Giao Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham mưu tổ chức sự kiện cấp tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2011) gắn với phát động trong toàn tỉnh hưởng ứng “Năm thanh niên 2011”, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét vào tháng 01/2011.

Trên cơ sở kết luận này, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện, thị, thành ủy và đảng bộ trực thuộc tỉnh; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chỉ đạo thực hiện có kết quả.

Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc thực hiện, định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo)
- Ban Bí thư TW Đoàn
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng bộ trực thuộc tỉnh
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Đỗ Thị Hoàng**